



Ammaa B'ad: Xin thề với Allah, là việc Ta tặng cho một người và việc cầu xin cho một người thì việc Ta cầu xin được Ta thích hơn là tặng.

Theo ông 'Amru bin Taghlib kể: Khi Thiên Sứ ﷺ nhận được một số tiền bạc hoặc một số tù binh, Người đã chia cho một số người và không chia cho một số khác. Hành động đó làm một số người trách móc Thiên Sứ ﷺ. Sự việc đến tai Thiên Sứ ﷺ thì Người đã tạ ơn và ca ngợi Allah rồi nói: {Ammaa B'ad: Xin thề với Allah, là việc Ta tặng cho một người và việc cầu xin cho một người thì việc Ta cầu xin được Ta thích hơn là tặng. Đối với những người được chia cho, Ta thấy ở họ nỗi đau lòng và khát khao, còn những người không được chia Ta thấy ở họ sự giàu có và tốt đẹp, trong đó có 'Amru bin Taghlib.} ông 'Amru bin Taghlib nói: "Tôi xin thề với Allah, lời mà Thiên Sứ ﷺ nói về tôi làm tôi thích hơn là có được con lạc đà hung đỏ."

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari ghi lại]

Ông 'Amru bin Taghlib kể: Sau khi Thiên Sứ ﷺ thu được chiến lợi phẩm mà kẻ thù thua trận bỏ lại gồm có: Vàng bạc, đàn ông và phụ nữ... Thiên Sứ ﷺ đem chia số chiến lợi phẩm đó cho một số người để tạ ơn thiên cảm với họ, còn một số người khác không được hưởng là bởi vì họ đã có niềm tin vững vàng nơi Allah rồi. Nhưng hành động đó của Thiên Sứ ﷺ đã làm cho một số người xầm xì nầy nọ, họ nghĩ việc Thiên Sứ ﷺ cho những người đó là vì họ nổi trội hơn trong tôn giáo. Biết được sự việc, Thiên Sứ ﷺ liền tập hợp mọi người để giải bày sự hiểu lầm, sau khi Người đã tạ ơn và ca ngợi Allah thì Người nói: {Ammaa B'ad: Xin thề với Allah, là việc Ta tặng cho một người và việc cầu xin cho một người thì việc Ta cầu xin được Ta thích hơn là tặng.} nghĩa là mọi người đã nghĩ Ta thiên vị cho người này hơn người kia. Không đâu, những ai không được Ta tặng bất cứ gì đó chính là những người được Ta yêu thương hơn. Xong Thiên Sứ ﷺ giải thích nguyên nhân phân chia như thế là để an ủi nỗi đau lòng mà họ vừa trải qua, mong với món quà đó sẽ làm họ yên tâm về mặt tinh thần; còn những người không được Người tặng quà là bởi Người cảm thấy ở họ tràn đầy niềm tin nơi Allah và đã mãn nguyện những gì nơi Allah, trong số họ có 'Amru bin Taghlib. Theo đường truyền khác ghi lại: {Việc Ta cho ai đó không phải y là người được Ta yêu thích, chẳng qua Ta sợ y bị ném úp mặt vào hỏa ngục mà thôi.} Do Muslim ghi lại. Ông 'Amru bin Taghlib nói: "Tôi xin thề với Allah, lời mà Thiên Sứ ﷺ nói về tôi làm tôi thích hơn là có được con lạc đà hung đỏ." Nghĩa là với câu nói mà Thiên Sứ ﷺ đã nói làm tôi thích hơn là sở hữu loại tài sản quý giá nhất của người Ả-rập như con lạc đà màu đỏ.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

